

MIC MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : ข่าวหุ้น	61231218
Date : 19 ก.ค. 2561 Page : 1/29	No :

พิษสินบนถล่ม EGCO GULF ปฏิเสธไม่เกี่ยว

● ‘อริบดี ธพ.’ สั่ง กฟผ.-EGCO ตรวจสอบ

ราคา EGCO-GULF ร่วง! หลังมีข่าว MHPS ญี่ปุ่น
ติดสินบนเจ้าหน้าที่ไทยแลกกับการขนเครื่องจักรสร้างโรง
ไฟฟ้าในปี 56 ฟากผู้บริหาร “GULF-EGCO” ปฏิเสธ ยัน
ไม่เกี่ยวข้อง ขณะที่ “วิฑูรย์” อริบดี ธพ. สั่ง “กฟผ.-
EGCO” ตรวจสอบ ด้านแหล่งข่าวคาดเป็นโครงการขนอม
ของ EGCO

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกระแสที่ออกมาเกี่ยวกับกรณีนี้ 

พิษสินบน

สำนักงานสืบสวนพิเศษของอัยการกรุงโตเกียว กำลังสืบสวนบริษัท มิตซูบิชิ ฮิตาชิ พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (Mitsubishi Hitachi Power Systems หรือ MHPS) ในข้อหาละเมิดกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม จากกรณี ที่ MHPS จ่ายสินบนมูลค่ากว่า 60 ล้านบาท หรือประมาณ 20 ล้านบาท ผ่านนายหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ทางการของประเทศไทย เพื่อแลกกับชนะเครื่องจักรดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนในประเทศไทย เมื่อปี 2556 นั้น มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO และ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF

โดยจากกรณีดังกล่าวได้ส่งผลให้เมื่อวานนี้ (18 ก.ค. 2561) ราคาหุ้น EGCO ปรับตัวลดลงอย่างมาก โดยระหว่างวันปรับลงต่ำสุดที่ 221 บาท ก่อนมาปิดตลาดที่ 225 บาท ลดลง 4 บาท หรือปรับลดลง 1.75% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 381.89 ล้านบาท ขณะที่ราคาหุ้น GULF ระหว่างวัน ราคาหุ้นปรับลงต่ำสุดที่ 61 บาท ก่อนเปิดตลาดที่ 62 บาท ลดลง 0.25 บาท หรือปรับลดลง 0.40% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 371.88 ล้านบาท

• GULF-EGCO ปิดไม่เกี่ยว

นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการพัฒนาองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Stock News Update : Mid-Day Report ว่า จากกรณีดังกล่าวทางบริษัทขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ทั้งบริษัทย่อยและบริษัทในเครือทั้งหมดแต่อย่างใด

สำหรับ MHPS มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศไทยและต่างประเทศหลายโครงการ แต่ไม่มีโครงการโรงไฟฟ้าใด ๆ ของกลุ่มบริษัท ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างออกแบบและวิศวกรรม จัดหาและก่อสร้าง (EPC) กับ MHPS ในปี 2556 ดังที่ปรากฏในข่าว

ทั้งนี้ คาดว่าที่มีชื่อของบริษัทเข้ามาเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวด้วย คงจะเป็นความเข้าใจผิดกัน เนื่องจากเมื่อช่วงต้นปี 2561 บริษัทได้มีการเซ็นสัญญาว่า EPC กับบริษัท มิตซูบิชิ ฮิตาชิ พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าจำนวน 2 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตโครงการละ 2,500 เมกะวัตต์ รวมเป็นกำลังการผลิต 5,000 เมกะวัตต์

นายจักร์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ EGCO กล่าวว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อหลายแห่งกรณีสำนักงานสืบสวนพิเศษของ

อัยการกรุงโตเกียวกำลังสืบสวนบริษัท MHPS ในข้อหาละเมิดกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยการจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐของประเทศไทย สำหรับการใช้จ่ายเพื่อขนถ่ายอุปกรณ์โครงการโรงไฟฟ้าขนาด 2 หน่วยที่ 4 นั้น บริษัทยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าว

• คาดเป็นโรงไฟฟ้าขอม

แหล่งข่าวจากวงการพลังงาน กล่าวว่า กรณีดังกล่าวจะเป็นข่าวที่ออกมาจากการพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำเรื่องนี้ ซึ่งสนิทกับสื่อท้องถิ่นชื่อ Yomiuri คาดว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขอมของ EGCO โดยกรณีดังกล่าวเกิดจากเมื่อปี 2558 มีพนักงานภายใน MHPS ร้องเรียนไปยังผู้บริหารของ MHPS ว่าโครงการขอมมีความน่าสงสัย ทางผู้บริหารจึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมา เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะเป็นเรื่องจริงทาง MHPS จึงได้แจ้งไปยังหน่วยงานรัฐเพื่อดำเนินการต่อไป

ขณะเดียวกัน ทาง MHPS ได้ร่วมกับสำนักงานสืบสวนสอบสวน (Investigation Office) ในการสอบสวนเรื่องนี้ และเรื่องใกล้จะสรุปเร็ว ๆ นี้ประมาณปลายสัปดาห์นี้ หรือต้นสัปดาห์หน้า โดยทางการญี่ปุ่นได้ส่งเรื่องนี้ให้กับทางการไทยดำเนินการไปด้วยเช่นกัน แต่ขั้นตอนทางฝั่งทางการไทยอาจจะใช้เวลาอีก 2-3 ปี

• สั่ง 'กฟผ.-EGCO' ตรวจสอบ

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวเจ้าหน้าที่รัฐรับสินบน 20 ล้านบาทจาก MHPS นั้น ล่าสุดได้รับรายงานเบื้องต้นแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประมูลโรงไฟฟ้าแต่อย่างใด แต่เป็นเรื่องของการขนส่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกำเนิดโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า อุปกรณ์ดังกล่าวนำมาใช้กับโรงไฟฟ้าใดซึ่งจะได้ข้อสรุป 1-2 วันนี้

“ขออย่าว่าไม่เกี่ยวกับการประมูลโรงไฟฟ้าแต่เป็นเรื่องของการขนส่งอุปกรณ์ที่มีการจ่ายสินบน แต่ก็คงต้องดูว่ามาใช้กับโรงไฟฟ้าใดเพราะการนำเข้ามาก่อสร้างอยู่ในช่วงเดือน ส.ค. 2556 ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งทั้งหมดก็เป็นข้อมูลที่มาจากฝ่ายญี่ปุ่นเอง เราก็ให้ กฟผ.และบริษัทในเครือ กฟผ.ไปตรวจสอบอีกครั้ง แต่ก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องหรือเข้าข่ายทุจริตจ่ายสินค้ำแต่อย่างใด” นายศิริ กล่าว

ด้านนายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และประธานคณะกรรมการ EGCO กล่าวว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้ กฟผ.และ EGCO ทั้ง 2 หน่วยงานตรวจสอบกรณีกระแสข่าวเจ้าหน้าที่รัฐรับสินบน 20 ล้านบาท จาก MHPS อย่างไรก็ตาม จากข่าวดังกล่าวมีการรายงานเพิ่มเติมถึงการติดสินบนด้านการนำเข้า การขนส่งเครื่องจักรเข้ามายังไทย ซึ่งหากเป็นเรื่องจริงก็น่าจะสบายใจได้ระดับหนึ่งว่าไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงพลังงาน

ทั้งนี้ โครงการขอม 4 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของ EGCO ตั้งอยู่ใน จ.นครศรีธรรมราช โดยโครงการนี้ ทาง Mitsubishi Corporation (MC) มีหน้าที่ดูแลรวบรวมและสรุปการดำเนินงานของกลุ่มผู้รับเหมา มี MHPS เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์หลักต่าง ๆ เช่น เครื่องกำเนิด

ไฟฟ้า และบริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชัน จำกัด (มหาชน) หรือ STEC ดูแลงานโครงสร้างต่าง ๆ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.เป็นเวลา 25 ปี กำลังการผลิตรวม 930 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นหน่วยผลิตจำนวน 2 หน่วย หน่วยละ 465 เมกะวัตต์ โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในวันที่ 19 มิ.ย. 2559 หลังจากได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2556

"หากดูก็เป็นช่วงเวลาที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชนอมหน่วยที่ 4 ปี 2556-2557 แม้ว่าล่าสุดกระแสข่าวเป็นการขายสินค้าที่เกี่ยวกับการนำเข้าหรือซิปป์ แต่ก็สั่งการเร่งรัดให้ กฟผ.และ EGCO ตรวจสอบเพื่อให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงว่าเป็นการนำเข้าอุปกรณ์จากที่ใด" นายวิฑูรย์ กล่าว

สำหรับ EGCO มีถือหุ้นใหญ่ คือ กฟผ. ถือหุ้น 25.41% และ TEPDIA Generating B.V. (TEPDIA) ถือหุ้น 23.49% โดย TEPDIA เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Tokyo Electric Power Company (TEPCO) และ Diamond Generating Asia, Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Mitsubishi Corporation ในสัดส่วนการร่วมทุนฝ่ายละ 50%

• MHPS ตัดสินบนราชการไทย

จากรายงานว่าัยการโตเกียวบรรลุข้อตกลงกับบริษัท มิตซูบิชิ อิตาชิ พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (MHPS) ในการต่อรองให้รับสารภาพในคดีที่บริษัทถูกกล่าวหาว่าพนักงานของบริษัทรายหนึ่งให้สินบนกับข้าราชการไทย ซึ่งการบรรลุข้อตกลงดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มนำข้อตกลงต่อรองนี้เข้ามาใช้ในระบบยุติธรรมเมื่อเดือน มิ.ย. 2560 จะทำให้อัยการ

สามารถยกเลิกการฟ้องร้องบริษัท เพื่อแลกกับข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบน

แม้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวยังไม่ชัดเจน แต่สื่อท้องถิ่น รายงานอ้างแหล่งข่าวว่าพนักงานของมิตซูบิชิ อิตาชิ พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ บริษัทก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่มีฐานการดำเนินงานอยู่ในเมืองโยโกฮาม่า ได้ให้สินบนกับข้าราชการไทย เพื่อให้ได้สัมปทานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเมื่อปี 2556

ด้านมิตซูบิชิ อิตาชิ พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ กล่าวแต่เพียงว่าได้ให้ความร่วมมืออย่างเหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ เมื่อตรวจพบการกระทำที่ละเมิดกฎหมายดังกล่าว โดยหากถูกตัดสินว่ามีความผิดภายใต้กฎหมายป้องกันการผูกขาด บริษัทอาจถูกปรับมากที่สุดถึง 300 ล้านบาท ส่วนบุคคลที่ละเมิดกฎหมายอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี หรือโดนปรับ 5 ล้านบาท ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2541 ที่ประเทศญี่ปุ่นออกกฎหมายห้ามให้ หรือรับสินบนจากข้าราชการต่างประเทศนั้น ประเทศญี่ปุ่นเพิ่งมีการดำเนินคดีบริษัทหรือบุคคลรายเดียว ในข้อหาตัดสินบนที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการต่างประเทศเพียง 4 คดี เท่านั้น

สำหรับ MHPS เป็นบริษัทที่เกิดจากการควบรวมกิจการของหน่วยงานด้านโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนของมิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรีส์ (เอ็มเอชไอ) และอิตาชิ ซึ่งบริษัทรายนี้ถือเป็นผู้นำระดับโลกในด้านระบบโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทำธุรกิจตั้งแต่การพัฒนา ออกแบบ การผลิต ก่อสร้าง และบริหารจัดการ ไปจนถึงการบริการหลังการขายสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ■